

3.2 ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งคัดเลือกแล้วว่า มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“INET”) บริษัท เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) (“MFEC”) และ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโฟร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) ที่แสดงไว้ในตารางสรุปข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ [●] ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ตลาดรองที่จดทะเบียน/ หมวดธุรกิจ	ราคาเฉลี่ย (บาท)*	P/E เฉลี่ย (เท่า)**	ราคาพาร์ (บาท)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“INET”)	เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เต็มรูปแบบจนถึงการนำเสนอระบบไอซีทีแบบ cloud computing solution	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	[●]	[●]	1.00 บาท / หุ้น
บริษัท เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) (“MFEC”)	ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจพัฒนาและวางระบบ และ ธุรกิจบริการด้านการบำรุงรักษา	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	[●]	[●]	1.00 บาท / หุ้น
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโฟร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”)	ให้บริการออกแบบ ให้คำปรึกษา และ รับ เหม า วาง ระบบ คอมพิวเตอร์และโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	[●]	[●]	5.00 บาท / หุ้น
ค่าเฉลี่ย					

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / SETSMART

- (1) เป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก คำนวณโดยใช้มูลค่าการซื้อขายอาหารด้วยปริมาณการซื้อขาย สำหรับช่วงเวลา [●]
- (2) P/E คำนวณจากข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง สำหรับช่วงเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ [●] โดยที่ยังไม่ได้พิจารณาผลการดำเนินงานในอนาคตซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน
- (3) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายไม่ได้นำอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของหมวด [●] ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มาร่วมพิจารณา เนื่องจากดัชนีหลักทรัพย์ของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวได้เริ่มมีการคำนวณตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 แต่ยังไม่ได้มีการคำนวณอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าว แต่อย่างใด